



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีผู้นำจากประเทศอาเซียนและผู้นำจากประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศจีน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ประเทศรัสเซีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอินเดีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งผู้นำจากภาคีภายนอกและองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุม จากการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้รับรองเอกสารผลลัพธ์ จำนวน ๗ ฉบับ และรับทราบเอกสารแนวคิด - ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ “ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่ประเทศไทยเป็นผู้เสนอ ซึ่งมีกำหนดเปิดศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี ๒๕๖๒ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำความสำคัญในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การสร้างความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง การส่งเสริมความยั่งยืนให้อาเซียนในทุกมิติ การเสริมสร้างการเป็นหุ้นส่วนกับประเทศคู่เจรจาและประชาคมโลก รวมถึงการลดอุปสรรคทางการค้า การเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันภายในภูมิภาค การเร่งรัดการเจรจาข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) การส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค และยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงด้านต่าง ๆ ทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม โทรคมนาคมและการสื่อสาร กฎระเบียบ และการเชื่อมโยงในระดับประชาชน เป็นต้น เพื่อก้าวไปสู่อาเซียนที่ไร้รอยต่อ ทั้งนี้ ประเทศไทยจะดำเนินการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินผ่านระบบดิจิทัล และการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงิน เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อม - ขนาดเล็ก - และขนาดกลาง ภายในประเทศ</p>	วช.

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>อุปสรรคที่ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องเผชิญและร่วมกันรับมือ คือ ภัยคุกคามด้านความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ซึ่งประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนจำเป็นต้องตระหนักรู้ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการภัยพิบัติ และการเสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ ภายใต้กรอบของความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคและความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ อาทิ แนวคิดอินโด - แปซิฟิก แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน Belt and Road Initiatives ของประเทศจีน Quality Infrastructure ของประเทศญี่ปุ่น และ ACMECS Master Plan เป็นต้น บนพื้นฐานหลักการ ๓ M คือ การไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ความเคารพซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน ในทุกมิติ</p> <p>จากการประชุมนี้ประเทศไทยได้รับมอบตำแหน่งประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการจากประเทศสิงคโปร์ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประเทศสิงคโปร์ ที่ได้ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งและก้าวหน้าด้านนวัตกรรมจนเกิดผลสำเร็จซึ่งประเทศไทยจะการสานต่อทุกประเด็นที่ประชาคมอาเซียนให้ความสำคัญ เพื่อรักษาความก้าวหน้าด้านนวัตกรรม อาทิ เครือข่าย “เมืองอัจฉริยะอาเซียน” ซึ่งมีกรุงเทพฯ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองนำร่อง เป็นต้น พร้อมนี้ นายกรัฐมนตรีได้ประกาศแนวคิดการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ในปี ๒๕๖๒ คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” โดย “การร่วมมือ ร่วมใจ” หมายถึง ความเชื่อมโยงผ่านการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนภายในอาเซียน และกับประชาคมโลกอื่น ๆ โดยเน้นการสร้างความร่วมมือ “อาเซียน พลัสวัน” และโครงสร้างภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลาง ที่ต้องคำนึงถึงความสมดุลและประโยชน์ต่อประชาชนเป็นสำคัญ รวมถึงการเพิ่มบทบาทของอาเซียนบนเวทีโลก เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อภูมิภาคและประชาคมโลก “การก้าวไกล” หมายถึง การมองไปสู่อนาคตร่วมกันของประชาคมอาเซียน และร่วมก้าวสู่ “ดิจิทัลอาเซียน” อย่างมีพลังและต่อเนื่อง ผ่านการวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันจากเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด และความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคต “ความยั่งยืน” หมายถึง การสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านความมั่นคง ความสงบสุขของประเทศ และความยั่งยืนด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตามแนวทาง “เศรษฐกิจสีเขียว”</p> <p>การเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมต่าง ๆ กว่า ๑๓๐ การประชุม ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่าง ๆ ของอาเซียน นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ www.asean๒๐๑๙.go.th และช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เพื่อรับทราบวาระการประชุมในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีผู้นำจากประเทศต่าง ๆ หรือผู้แทนระดับสูงเดินทางมาร่วมประชุมในประเทศไทย ซึ่งจะต้องอำนวยความสะดวกในการจัดการจราจร</p>	

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	และอาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน โดยรัฐบาลจะดำเนินการบริหารจัดการต่าง ๆ ให้มีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนคนไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการเป็นเจ้าภาพอาเซียน ซึ่งการจัดการประชุมต่าง ๆ จะจัดขึ้นทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ จึงถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน	
๒	<p>การแก้ไขปัญหาเสาเสตติ</p> <p>การแก้ไขปัญหาเสาเสตติที่ต้นเหตุ คือ การแก้ไขปัญหาระเบิดความยากจนและความอบอวนในครอบครัว รัฐบาลจึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นโดยนโยบายต่าง ๆ อาทิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การแก้ไขปัญหาน้ำนอกระบบ การให้โอกาสคืนคนดีสู่สังคม นโยบายผู้เสพคือผู้ป่วย การปราบปรามผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผ่านกลไกทางกฎหมาย เป็นต้น ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาน้ำนอกระบบทางกฎหมายเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายเท่านั้น</p>	สน.อส.
๓	<p>การแก้ไขปัญหาน้ำนอกระบบ</p> <p>การดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำนอกระบบ การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการผ่านมาตรการต่าง ๆ ทั้งมาตรการทางภาษี มาตรการอำนวยความสะดวก และมาตรการทางกฎหมาย อาทิ กฎหมายขายฝาก การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ กฎหมายธนาคารชุมชน เพื่อยกระดับสถาบันการเงินในชุมชนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวก ทั้งถึง และเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยกำหนดเป้าหมายให้มีธนาคารชุมชนเข้าร่วมเป็นนิติบุคคลประมาณ ๗,๐๐๐ แห่ง จากทั้งหมด ๓๐,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ มียอดเงินฝากรวม ๒ แสนล้านบาท โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ คาดว่าจะผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายที่ยั่งยืนจะต้องยึดแนวทาง “วิถีพอเพียง” ที่จะป็นภูมิคุ้มกัน ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมวินัยการออมและสนับสนุนให้ประชาชนจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อนำข้อมูลจากบัญชีครัวเรือนมาวิเคราะห์หาแนวทางลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้</p>	สน.สก.
๔	<p>มาตรการในการบังคับใช้กฎหมาย</p> <p>การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อขจัดคนไม่ดีออกจากสังคม การปลูกจิตสำนึก ความรับผิดชอบ และความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ถือเป็นความมุ่งหวังแรกของรัฐบาลในการเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งปัจจุบันพบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอจึงจำเป็นต้องอาศัยประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลและป้องกัน เพื่อส่งเสริมกลไกการทำงานของรัฐบาลและป้องกันการกระทำความผิด สำหรับการปกครองบ้านเมืองนั้นควรเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะเปลี่ยนคนไม่ดีให้เป็นคนดีของสังคมโดยผ่านกลไก “บวร” (บ้าน - วัด - โรงเรียน) ซึ่งสอดคล้อง “ศาสตร์พระราชา” ของในหลวงรัชกาลที่ ๙</p>	สน.สก.

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๕	<p>การร้องเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์</p> <p>สำหรับประชาชนที่มีความเดือดร้อนหรือพบเห็นการกระทำความผิด และได้ส่งข้อมูลมายังนายกรัฐมนตรีผ่านช่องทางต่าง ๆ นายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเก็บเป็นความลับ จากการรับรายงานผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามี การดำเนินการแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วบางส่วนและรายงานผลการดำเนินการให้ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนทราบเป็นระยะ โดยการดำเนินการนี้รวมถึงเรื่องร้องเรียนที่แจ้ง มายังศูนย์ดำรงธรรมด้วย</p>	สน.สก.

งานการประชุม
ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรม